



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรสมัยใหม่มะเขือเทศต่างอย เพิ่มรายได้แปลงใหญ่ปีละ 5.11 ล้านบาท	ไทยรัฐ
2. เกษตรโชว์ผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ กลุ่มเกษตร...	banmuang.co.th
3. 'เฉลิมชัย'มอบนโยบายให้ผู้บริหารฯ นำสู่การปฏิบัติ	แนวหน้า
4. เกษตรฯจับมือADBพัฒนาภาคเกษตร	แนวหน้า
5. กวก.การันตีห้องปฏิบัติการเอกชน 2 รายแรกของไทย ดันยอดส่งออกเมล็ดพันธุ์	ไทยโพสต์
6. 'อลงกรณ์'แก้ปัญหาประมงสรุปรมติ5ข้อ-ชงปรับข้อกำหนด	แนวหน้า
7. รองปลัดฯประชุมคกก.ร่วมคัดเลือกข้าราชการดีเด่นปี2565รวม4ราย	แนวหน้า
8. สร้างรายได้ ขายผลผลิต พืชิตความจน พื้นชีวิตคนสหกรณ์การเกษตรคอนสาร	ไทยโพสต์
9. คำภายในสภัดมะนาวแพง	ข่าวสด
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. "พาณิชย์" วังตีนพลิกแก้ปมมะนาวแพง ใช้ธโมบายอิงขายลูกละ 3 บาททั่ว	ไทยรัฐ
12. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท่าหยิ่งดิน: สินค้าโครงการหลวงป๊อรงห่าง	ไทยรัฐ

เกษตรสมัยใหม่มะเขือเทศต่างอย เพิ่มรายได้แปลงใหญ่ปีละ 5.11 ล้าน



ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลสำเร็จแปลงใหญ่มะเขือเทศ ต.ต่างอย อ.ต่างอย จ.สกลนคร ในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่

ทั้งนี้ จากการติดตามผลการดำเนินโครงการของ สศก. และสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในนามคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจพบว่า เดิมเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกข้าวเป็นหลัก แต่ต่อมาสมาชิกได้รวมกลุ่มเพาะปลูกมะเขือเทศเป็นรายได้เสริมในช่วงหลังฤดูทำนาและก่อตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่



มะเขือเทศเมื่อปี 2559

“ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2559-2563) เกษตรกรประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกมะเขือเทศหลังการเก็บเกี่ยวข้าวที่ไม่ทันต่อรอบการผลิต และ



ผลผลิตมะเขือเทศไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่ผู้ประกอบการต้องการ มาปี 2564 กลุ่มได้รับการพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจเกษตรตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดและจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่

มะเขือเทศตำบลต่างอย มีสมาชิกกลุ่ม 146 ราย พื้นที่เพาะปลูกรวม 300 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร จากโครงการ อathi รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนาข้าว เทรเลอร์ลากจูง และเครื่องอัดฟาง ทางกลุ่มมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนดำเนินการเชิงธุรกิจเกษตรผ่านคณะกรรมการบริหารงานในด้านต่างๆ มีทั้งให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิกในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวและเตรียมแปลงเพาะปลูกมะเขือเทศได้ทันต่อรอบการผลิต ต้นอ่อนมะเขือเทศสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้น



และไม่ได้ได้รับความเสียหาย รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมาทำค้ำราวเชือกปลูกมะเขือเทศ เพื่อให้ต้นล้มและช่วยให้ฉีดสารบำรุงได้ทั่วถึง ผลผลิตไม่เสียหาย”

รองเลขาธิการ สศก. เผยอีกว่า หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 5,000 บาท จากเดิมมีต้นทุนไร่ละ 6,000 บาท ทำให้ต้นทุนลดลงร้อยละ 16.67 และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 12 ตัน จากเดิมได้แค่ 5 ตัน ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 140 ทำให้ทั้งกลุ่มแปลงใหญ่มะเขือเทศ ได้ผลผลิตรวม 1,752 ตัน จากเดิมที่ได้เพียง 730 ตัน เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคา กก.ละ 5 บาท การทำเกษตรสมัยใหม่เลยช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 5.11 ล้านบาท.

เกษตรกรใช้ผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ กลุ่มเกษตรกร เลี้ยงผึ้งพันธุ์ สร้างผลผลิตน้ำผึ้งเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.5 ตัน/ปี



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 **นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจซึ่งเป็น หนึ่งในโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้และทักษะแก่เกษตรกร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาให้เกิดเครือข่ายสำหรับเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด มีกรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับปีงบประมาณ 2565 โครงการฯ กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 32 จังหวัด เกษตรกร 640 ราย โดยจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ และจัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจตามความต้องการของเกษตรกร ซึ่งจากการประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2565 สศก. พบว่า ภาพรวมสามารถพัฒนาความรู้และทักษะแก่เกษตรกรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจำนวน 643 ราย ตามเป้าหมายที่กำหนด ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์ 20 ราย ผึ้งโพรง 223 ราย ชันโรง 20 ราย และจิ้งหรีด 380 ราย

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์ทั้ง 20 ราย ณ ตำบลยางซอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่า มีการเลี้ยงผึ้งพันธุ์รวม 3,700 รัง (เฉลี่ยรายละ 185 รัง) สามารถผลิตน้ำผึ้งได้เฉลี่ย 28.50 กิโลกรัมต่อรังต่อปีต่อราย เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ย 27.55 กิโลกรัมต่อรังต่อปีต่อราย (เพิ่มขึ้น 0.95 กิโลกรัมต่อรังต่อปีต่อราย หรือร้อยละ 3.45) ภาพรวมเกษตรกรสามารถผลิตน้ำผึ้งได้รวมกัน 105,450 กิโลกรัมต่อปี จากเดิม 101,935 กิโลกรัมต่อปี (เพิ่มขึ้นจำนวน 3,515 กิโลกรัมต่อปี)

ทั้งนี้เกษตรกรได้นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผึ้งพันธุ์ ไปใช้ในการปรับปรุงการเลี้ยงของตนเอง ได้แก่ การเปลี่ยนนางพญาผึ้ง การบรรจุน้ำผึ้ง การเลี้ยงและดูแลผึ้ง จำนวนคอนที่เหมาะสมในรังผึ้ง (กรอบไม้ในรังผึ้งเพื่อให้ผึ้งสร้างรวงผึ้ง) การตัดรวงผึ้ง รวมถึงมาตรฐาน GAP ในการเลี้ยงผึ้ง ขณะที่ได้ด้านรายได้ พบว่า เกษตรกรนำผลผลิตที่ได้ทั้งหมดไปจำหน่ายให้แก่แหล่งรับซื้อในท้องถิ่นในราคาเฉลี่ย 80 บาทต่อกิโลกรัม สร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่กลุ่มเกษตรกร 281,200 บาทต่อปี หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14,060 บาทต่อรายต่อปี โดยในส่วนของกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงผึ้งโพรง ชันโรง และจิ้งหรีด อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล ผลการประเมิน ทั้งโครงการจะนำเสนอในระยะต่อไป

สำหรับปีงบประมาณ 2566 โครงการฯ ได้กำหนดเป้าหมาย 35 จังหวัด เกษตรกรเป้าหมายรวม 700 ราย โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ทั้งหมด ซึ่งจากการติดตามโครงการฯ ของ สศก. ในช่วงไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) พบว่า อยู่ในกระบวนการจัดเวทีสำรวจความต้องการในการพัฒนาความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจตามความต้องการของเกษตรกรต่อไป



มอบนโยบาย : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปีงบประมาณ 2566 เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเข้าถึงเกษตรกร

'เฉลิมชัย' มอบนโยบายให้ผู้บริหารนำสู่การปฏิบัติ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรฯ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วม โดย ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า เกษตรจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวง

เกษตรฯ ที่อยู่ในภูมิภาค มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ อื่นๆ ต้องเน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์ของกระทรวง ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย ทั้งในเรื่องการชดเชยความเสียหาย และ

ภัยพิบัติต่างๆ จึงอยากฝากว่าหากมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ จะทำให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น นโยบายจะถูกนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง และขับเคลื่อนลงสู่พื้นที่และเข้าถึงเกษตรกรได้

ทั้งนี้ เป้าหมายของกระทรวงเกษตรฯ คือต้องการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร เพิ่มรายได้ โดยบุคลากรของกระทรวงเกษตรฯ จะต้องไปเป็นพี่เลี้ยง และเชื่อว่าถ้าสามารถเปลี่ยนภาคการเกษตรให้ดีขึ้นได้ก็เปลี่ยนประเทศนี้ได้ จึงต้องสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคการเกษตร ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

อย่างไรก็ดี รมว.เกษตรฯ ได้กล่าวกับผู้เข้ารับตำแหน่งใหม่ ว่าหากการปฏิบัติงานมีปัญหาติดขัดตรงไหน ขอให้แจ้งผู้บริหารกรมได้เลย หากสามารถแก้ไขตรงไหนได้จะรีบดำเนินการให้ทันที เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และพร้อมให้โอกาสข้าราชการได้ทำงานและเข้าสู่ตำแหน่ง ยืนยันว่าหากทำในสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมจะปกป้องทุกเรื่อง จึงอยากให้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง

เกษตรฯจับมือADBพัฒนาภาคเกษตร

น.ส.นฤมล สวรรววงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังรับมอบหมายจาก นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ให้ร่วมหารือกับ ดร.จาง เจียงเฟิง (Dr. Jiangfeng Zhang) ผอ.ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตร ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) สำนักงานใหญ่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ว่า ที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือระหว่างกันในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนาทุกระดับ โดยกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และได้เสนอให้ ADB ศึกษาดูงานการขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร ที่ จ.ราชบุรี

น.ส.นฤมล กล่าวอีกว่า ขอบขอบคุณที่ ADB ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ไทยในโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร เพื่อการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง ที่ อ.น่าน้อย จ.น่าน

ทั้งนี้ ฝ่าย ADB ชื่นชมประเทศไทยที่มีความก้าวหน้าด้านการเกษตรและความร่วมมือและช่วยเหลือประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) โดยเฉพาะการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมห่วงโซ่มูลค่าทางการเกษตรที่

ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกด้านการผลิต การค้า และการลงทุนในห่วงโซ่มูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมทั้งคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงด้านน้ำ อาหาร และพลังงานในภาคการเกษตร จึงประสงค์ให้ประเทศไทยถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และ ADB จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

กวก.การันตีห้องปฏิบัติการเอกชน 2 รายแรกของไทย ดันยอดส่งออกเมล็ดพันธุ์



กรมวิชาการเกษตรมอบใบประกาศรับรองห้องปฏิบัติการเอกชน 2 รายแรกของไทย ดันยอดส่งออกเมล็ดพันธุ์ไม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นล้านบาทต่อปี

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 กรมได้มอบใบประกาศรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการภาคเอกชน 2 บริษัทแรกที่ผ่านการตรวจประเมินของกรม คือ บริษัท ซีดี เทสต์ แล็บส์ เอเชีย จำกัด และบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด โดยมีอีก 2 บริษัทที่อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับรอง คือบริษัท อีสท์ เวสต์ ซีดี จำกัด และบริษัท เจียไต๋ จำกัด ส่วนบริษัทบริษัท เอชเอ็ม.โคลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่งยื่นคำขอ ภายหลังที่มีประกาศกรม เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออก(ฉบับที่3) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อ 3 พ.ย. 2565 และกรมออกประกาศรับสมัครเมื่อ 29 ธ.ค. 2565 เพื่อให้บริษัทที่สนใจยื่นคำขอรับการตรวจรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

"ประเทศไทย ประกาศตัวเป็นผู้นำการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเมืองร้อนของโลก (world Leader of Tropical Seed) ตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประกาศไว้ในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) ระหว่างวันที่ 14-19 พ.ย. 2565 และการประชุมรัฐมนตรีเกษตรและอาหาร APEC โดยได้เน้นย้ำนโยบายความมั่นคงอาหาร

นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ความปลอดภัยทางอาหาร ปี 2566 ไทยตั้งเป้าส่งออกเมล็ดพันธุ์ประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งผลจากการที่มีภาคเอกชนได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในการตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร โดยแต่ละปีมีการยื่นขอตรวจมากกว่า 3 หมื่นฉบับ ทำให้การส่งออกเมล็ดพันธุ์มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงคาดว่ายอดส่งออกในปี 2566 น่าจะมากกว่าเป้าที่ตั้งไว้" นายระพีภัทร์กล่าว

นายวิรพล เจริญพานิช ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจครอบครัว ประเทศไทย กัมพูชา พม่า บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีห้องปฏิบัติการ ตั้งอยู่ที่จ.พิษณุโลก ซึ่งมีการลงทุนด้านเมล็ดพันธุ์ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยมีการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ดังนั้นจึงมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์พืช โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อน โดยแต่ละปีไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ 3.1 หมื่นตัน ส่งออกร้อยละ 80 ซึ่งทางไบเออร์ส่งออกเมล็ดพันธุ์ทั่วโลกมูลค่า 3,600 ล้านบาทต่อปี เช่น มะเขือเทศ พริก แดงไม ข้าวโพดหวาน

นางสาวศุทธนา คล้ายมงคล ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ บริษัท ซีดี เทสต์ แล็บส์ เอเชีย จำกัด กล่าวว่า บริษัทให้บริการตรวจรับรองให้กับผู้ขอรับบริการเป็นการทั่วไป โดยคิดอัตราค่าบริการถูกกว่าภาครัฐ ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

'อลงกรณ์'แก้ปัญหาคอขวด สรุปมติ 5 ข้อ-ชงปรับข้อกฎหมาย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เป็นประธานการประชุมหารือแก้ปัญหาคอขวดเดือดร้อนของชาวประมง โดยมีนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และกรรมการ ตลอดจนตัวแทนนายกสมาคมชาวประมงเจ้าของเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.ก.ประมง ปีพ.ศ.2558 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยที่ประชุมมีข้อสรุปเป็นแนวทางแก้ปัญหาดังนี้

- 1.เห็นควรเสนอให้มีการปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง คณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 170 วรรค 2 และวรรค 3 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558

- 2.เห็นควรยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 22/2560

เรื่อง การแก้ปัญหาคอขวดการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 3.กรณีที่มีการออกกฎระเบียบใดๆ จะต้องกำหนดห้วงเวลาก่อนการบังคับใช้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ชาวประมง โดยกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการบังคับใช้ หลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4.มอบหมายกรมประมงหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงประเด็นความคลุมเครือในมาตรา 38 และมาตราอื่นๆ เช่น มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 105 เป็นต้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้และการตีความกฎหมายเพื่อความเป็นธรรม

- 5.ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ใช้หลักนิติรัฐ นิติธรรม ในการพิจารณาดังข้อกล่าวหากับชาวประมงที่กระทำผิด โดยใช้ดุลพินิจดูที่เจตนาตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายบนหลักความยุติธรรม เนื่องจาก พ.ร.ก.การประมงปี 2558 นั้น มีบทกำหนดโทษที่รุนแรง

“รมว.เกษตรฯ มีความหวังใจพี่น้องชาวประมง จึงมีนโยบาย 3 ป. ป้อง ปราบ ปราบ เพื่อเป็นแนวทางให้กรมประมงเร่งแก้ปัญหาคอขวดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวประมง โดยติดตามดูแลทุกประเด็นข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดของพี่น้องชาวประมงทุกกลุ่ม พร้อมรับข้อเรียกร้องของทางสมาคม และตัวแทนชาวประมง ให้กรมประมง นำไปพิจารณา และขอบคุณที่ได้สะท้อนปัญหาเพื่อเป็นประโยชน์ในการบูรณาการร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ ขอฝากไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย เมื่อเกิดเหตุแล้วขอให้ใช้ดุลพินิจในการดำเนินการกับผู้กระทำผิด โดยให้ดูที่เจตนาเป็นหลัก ส่วนมาตราที่ยังเป็นปัญหาทั้งข้อจำกัดของเวลาและเงื่อนไข ให้กรมประมง นำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการออกกฎหมายต่างๆ ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ายให้ได้รับความเป็นธรรม” นายอลงกรณ์ กล่าว

รองปลัดฯประชุม คกก.ร่วมคัดเลือก ข้าราชการดีเด่น ปี2565รวม4ราย

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงการเกษตรฯ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ ได้แก่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผอ.สำนัก/กอง ในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมฯ

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ และสำนักงาน รมว.เกษตรฯ รับทราบหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ประจำปี 2565 (คู่มือฯ กระทรวงศึกษาธิการ) และร่วมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประจำปี 2565

สำหรับผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ 1.นายกิตติชัย คำขันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 2.นายยุทธภูมิ ประสมทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สถาบันเกษตรกรบริการส่วนผลการคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ 1.นายธีรพล พันธุ์เปรม นักวิชาการเผยแพร่ กองเกษตรสารนิเทศ และ 2.นายบัญญัติ ไชยนา นิตกร สำนักกฎหมาย

สร้างรายได้ ขายผลผลิต พืชความจน พันธุ์คนสหกรณ์การเกษตรคอนสาร

การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดผลงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อปี 2561 ก่อนถูกผลักดันเข้าประกวดแข่งขันในโครงการรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 สำหรับ “สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด” ตั้งอยู่เลขที่ 154 ม.3 ต.ตบึง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ จุดเด่นสมาชิกมีอาชีพที่หลากหลายสร้างรายได้ตลอดทั้งปี

“จุดเด่นชาวบ้านมีช่องทางที่หลากหลายสามารถสร้างอาชีพในชุมชนเชิงเกษตรผสมผสาน เกษตรกรจึงไม่ค่อยมีเวลาว่าง” อัมพร เดชพรม ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด เผย

เธอกล่าวต่อว่าอาชีพหลักของสมาชิกคือการทำนา ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อจำหน่ายและปลูกข้าวเหนียวไว้เพื่อรับประทานในครัวเรือน หลังว่างวันจากอาชีพหลักก็หันมาปลูกพืชหลังนา อาทิ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง แตงโม ข้าวโพดหลังนา ตลอดจนเลี้ยงปศุสัตว์ได้แก่ วัว สุกร ไก่ เลี้ยงปลาชนิดต่าง ๆ ทำให้สมาชิกมีรายได้ตลอดทั้งปี

ส่วนสหกรณ์มีหน้าที่เป็นผู้รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อจำหน่ายและหาตลาดรองรับผลผลิตส่วนหนึ่งก็จะนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิ 105 บรรจุถุง ๆ ละ 5 กิโลกรัม ถั่วแปรรูปต่าง ๆ เช่นถั่วคั่วทราย ถั่วคั่วสมุนไพร ขนมถั่วตัด ข้าวแต่น เป็นต้น

“สหกรณ์จะเข้าไปส่งเสริมสมาชิกตั้งแต่การให้เมล็ดพันธุ์ การเตรียมดินมีเครื่องมือเครื่องจักรไปให้เกษตรกรใช้แล้วรับซื้อผลผลิตคืน รายไหนไม่มีทุนสหกรณ์ก็ให้เงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ บางรายกู้ติดต่อกันมาหลายปีจนเกษตรกรบอกว่าพอแล้ว ๆ”

ผู้จัดการสหกรณ์คนเดิมเผยต่อว่าเมื่อก่อนการส่งเสริมอาชีพสมาชิกมีปัญหาเนื่องจากทำเป็นกลุ่มใหญ่ผลผลิตออกมอล้นจนไม่มีตลาดรองรับ จากนั้นจึงได้ปรับเปลี่ยนใหม่ทำเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของสมาชิกแต่ละคน

“เมื่อก่อนเราทำไซตใหญ่ทำให้มีปัญหา



เรื่องตลาด ตอนนีเราทำไซตเล็กค่อย ๆ ขยาย ไม่นั่งไซตใหญ่ทำตลาดได้ง่ายขึ้น อย่างเลี้ยงวัว สมาชิกรายใหม่ไปซื้อที่หน้าคอกของสมาชิกได้รายเก่า ๆ ได้เลย การตลาดมันก็จะง่ายขึ้น แล้วแต่ละกลุ่มอาชีพก็จะเชื่อมโยงกัน อย่างการเลี้ยงหมูที่เราส่งเสริม เพราะเรามีกลุ่มแปรรูปข้าวอยู่แล้วก็จะขายรำข้าว ปลายข้าว กับกลุ่มเลี้ยงหมูมาผลิตอาหารหมู คือทุกกลุ่มจะเชื่อมโยงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

อัมพรยังกล่าวขอบคุณทางสหกรณ์จังหวัดที่ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแล ตลอดจนการวางแผนส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกและตัวสหกรณ์เองด้วยในการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนสร้างโรงบรรจุภัณฑ์ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังพาสมาชิกไปอบรมดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ เช่นกลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์ก็จะไปดูผสมเทียมโค กระบือ หรือกลุ่มปลูกพืชผักก็ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ที่ประสบผลสำเร็จเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ของตัวเอง

“สหกรณ์เราไม่ค่อยเน้นงานสินเชื่อ เราเน้นงานการตลาดเป็นหลัก เพราะไปแข่ง



กับอ.ก.ส. ออมสินไม่ไหว ซึ่งดอกเบี้ยสูงกว่า เราเลยหาจุดแข็งของเราในเรื่องการตลาด การรวบรวมผลผลิต รับซื้อผลผลิตและการแปรรูป สมาชิกจะได้รับผลกำไรตั้งแต่ขาย ลี้นปีมีเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ซึ่งเขาก็พึงพอใจ” ผู้จัดการสหกรณ์ฯ คอนสารกล่าว

ด้าน นายทวีศักดิ์ อสุธิระ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวถึงสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด ว่าเป็นสหกรณ์ที่ประสบ

ความสำเร็จด้านการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในโครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกรมเกษตรกรรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์มาแล้ว เมื่อปี 2561 และในปี 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2566

สหกรณ์จังหวัดชัยภูมียอมรับว่าก่อนหน้านี้ สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด เคยประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก ได้เริ่มฟื้นฟูกิจการจนปัจจุบันสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยทุนภายในของตัวเอง หลังจากทำให้สมาชิกเป็นหลักในการขับเคลื่อนดำเนินการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ภายใต้โลโก้ สร้างรายได้ ขาย



ผลผลิต พืชิตความจน คนสหกรณ์คอนสาร ซึ่งเป็น
คอนเซ็ปต์ที่เข้าร่วมประกวดรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี 2566

“สหกรณ์ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อน
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เน้นนำ
ส่งเสริมอาชีพสมาชิกในทุกกระบวนการผลิต
เน้นดูแลเรื่องการตลาดให้กับสมาชิก รับซื้อ
รวบรวมและแปรรูปผลผลิต ทำแบบครบวงจร”

โดยจุดเด่นของสหกรณ์นี้ หลังจาก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้คำแนะนำจัดทำ
แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์แล้ว สหกรณ์สามารถ
ดำเนินการตามแผนได้เอง พร้อมทั้งต่อยอด
โครงการอื่นๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้การ
สนับสนุน

“เราแนะนำหนึ่ง สอง เขาขยายผลต่อ
เป็นสามสี่ห้าหกจนประสบความสำเร็จ พิสูจน์
ให้เห็นว่าสหกรณ์นี้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ พร้อมทั้ง
สามารถเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกและชุมชน”
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิระบุ

ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรคอนสาร
จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2521 มี
สมาชิกเริ่มแรก 140 ราย ปัจจุบันมี 2,000 กว่าราย
มีเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 69.23 ล้านบาท
ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต แปรรูปและ
จำหน่ายอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
แก่สมาชิกเป็นหลัก และเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศในการประกวดผลงานการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ปี 2561 ที่ผ่านมามากด้วย




ค่าภายในสกัดมะนาวแพง

นายวัฒนศักดิ์ เลือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่คาดว่าราคามะนาวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาเบอร์ 1-2 เฉลี่ยราคา 5-7 บาท ในกรุงเทพฯ จากเดือนก่อนราคา 3.9-4.50 บาท

ล่าสุดจึงสั่งการกรมการค้าภายในประสานสมาคมตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย ได้แก่ ตลาดศรีเมือง ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง เชื่อมโยงผลผลิตมะนาวจากตลาดกลางออกจำหน่ายผ่านรถโมบายพาณิชย์วิ่งจำหน่าย ณ สถานที่ชุมชนกว่า 100 จุดทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ผลผลิตจะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนผู้บริโภค และผู้ประกอบการร้านอาหารที่จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบมะนาวในราคาขายส่ง

นอกจากนี้ หากพบผู้ค้ากรณีไม่คิดป้ายแสดงราคาจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือหากมีการกักกัไว้เกินควร จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ

เกษตรวันนี้..... ● กรมส่งเสริม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
การเกษตรปลัด เกษตรกรแห่งสมัครหลักสูตร ● สำหรับผู้เรียนจะต้องเข้าเรียน
“แมลงพรวาย” ยอดผู้สนใจทะลุ “เข้มแข็ง บทเรียน จำนวน 10 บท และสามารถรับฟัง
ยุทธธรรมดำรง” อธิปไตยกรมส่งเสริมการ เนื้อหาในบทเรียนแต่ละบทได้ทางสถานี
เกษตร บอกว่า หลังจากเปิดรับสมัครผู้สนใจ วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ความถี่
เข้าร่วมกิจกรรม มีเกษตรกรและ AM 1386 KHz. และวิทยุออนไลน์
ประชาชนผู้สนใจให้การตอบรับ www.am1386.com ทุกวัน
สมัครเข้าร่วมอย่างล้นหลาม อังคาร เวลา 14.00-14.30 น.
ถึง 2,507 ราย..... ● โดย และจะออกอากาศซ้ำทุกวัน
แบ่งเป็นผู้สมัครเข้าเรียน พุธที่ 23 เวลา 14.00-
ผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัด 14.30 น. เมื่อเรียนจนครบ
สมุทรสงคราม จำนวน 90 ราย หลักสูตร ผู้เรียนจะต้องทำแบบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ทดสอบหลังเรียน ระหว่างวันที่
จำนวน 30 ราย และสมัครผ่านระบบ 9-26 พฤษภาคม 2566 ซึ่งผู้เรียนที่
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2,387 ราย โดยผู้ ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจะถือว่า
สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า ผ่านการอบรมตามหลักสูตรเป็นผู้สอบผ่าน
เรียนได้ถึงวันที่ 24 ก.พ. ทางเว็บไซต์ www. และมีสิทธิสามารถดาวน์โหลดใบประกาศ
am1386.com ในเมนู “โรงเรียนเกษตร นียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทางเว็บไซต์
ทางไกล” หากปรากฏรายชื่อให้คัดยื่นรับการ www.am1386.com ●
เข้าเรียน พร้อมทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ นายกะหล่ำปลี



“พาณิชย์” ริงตี้นพลิกแก้ปมมะนาวแพง ใช้รถโมบายวิ่งขายลูกละ 3 บาททั่ว กทม.

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้เตรียมพร้อมรับมือราคา มะนาวที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งขณะนี้มะนาวเบอร์ 1-2 ในกรุงเทพฯราคาเพิ่มเป็นเฉลี่ย ลูกละ 5-7 บาท ขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ลูกละ 3.90-4.50 บาท จึงได้ประสานกับสมาคม ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย เชื่อมโยงผลผลิตมะนาวจากตลาดกลาง ออกจำหน่ายในราคา ขายส่งผ่านรถโมบายพาณิชย์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ราคาที่นำมาขายปลีกให้ผู้บริโภค เฉลี่ยลูกละ 3 บาท เป็นราคาที่กรมได้เชื่อมโยงจากตลาดกลาง รับมาในราคาส่งและขายปลีก ถึงมือประชาชน โดยไม่บวกกำไรเพิ่ม โดยรถโมบายจะวิ่งไปจำหน่ายในสถานที่ชุมชน 100 จุด ทั่วกรุงเทพฯ ปริมาณตลอดวันที่ 23 ก.พ.นี้

สำหรับสถานการณ์มะนาวที่ราคาสูงขึ้นเป็นเพราะอยู่ในสภาพอากาศช่วงหนาว และมี ภัยแล้ง ซึ่งไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโต ประกอบกับฝนตกชุกและน้ำท่วมในบางพื้นที่ แหล่งผลิต ช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลผลิตในแหล่งผลิตสำคัญเสียหาย มีราคาสูงขึ้น เป็นภาวะปกติของทุกปี และได้ย้าให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตาม กฎหมาย กรณีไม่ติดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือหากค้ากำไรเกินควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.



สินค้าโครงการหลวงปักธงห้าง

ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงจัดเป็นสินค้าเกรดเอ ผู้บริโภคค่อนข้างให้ความนิยม การันตีไปด้วยความปลอดภัย คุณภาพดี อีกทั้งยังเป็นการช่วยเกษตรกรในโครงการหลวงต่างๆ ที่ส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล

ในอดีตจะหาซื้อต้องไปถึงที่ตั้งโครงการ แต่วันนี้สินค้าโครงการหลวงเข้าตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มชั้นนำหลายแห่งทำให้ผู้บริโภคซื้อได้สะดวกสบายขึ้น และล่าสุดห้างโมเดิร์นเทรดชั้นนำของบ้านเรา

ล่าสุด โลตัสได้ต่อยอดความร่วมมือมูลนิธิโครงการหลวง สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรชาวเขาและช่วยให้ลูกค้าและประชาชนเข้าถึงผักและ



ผลไม้สดคุณภาพสูง ในราคาที่เอื้อมถึง ผ่านสาขาและช่องทางออนไลน์ เดินหน้ารับซื้อผลผลิตจาก "ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ" จ.ตาก โครงการ

หลวงด้วยน้ำพระราชหฤทัย รัชกาลที่ 9 ผู้การสืบสาน รักษา ต่อยอด ในรัชกาลที่ 10 พร้อมจัดงานมหกรรมสินค้าคุณภาพจากโครงการหลวง "โลตอสู่โลดส์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเขา เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวเรา"

ยกทัพผักผลไม้เมืองหนาวจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และสินค้าจากพื้นที่อื่นๆ ในโครงการหลวงอีกมากมายรวมกว่า 700 รายการ อาทิ เลทกุสเบอร์รี่, สตอร์รี่เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80 และ 89, แบล็กเบอร์รี่, ข้าวกล้องดอย, ชา, กาแฟ, สมุนไพร, ผลิตภัณฑ์แปรรูป, สินค้าหัตถกรรม และดอกไม้สด ส่งตรงสู่โลดส์ นอร์ธ ราชพฤกษ์ พร้อมทั้งจัดบูธจำหน่ายสินค้าโครงการหลวงในโลดส์ ไฮเปอร์มาร์เก็ตอีก 58 สาขา ขณะที่แม็คโคร ผู้นำธุรกิจค้าส่งของไทยได้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงจัดงาน แม็คโคร-โครงการหลวง สร้างคุณค่า พัฒนาเกษตรกรไทย ในแม็คโคร ทุกสาขาทั่วประเทศ

พร้อมกับจัดงานเปิดตัวเทศกาลผักและผลไม้จากโครงการหลวงครั้งแรกของปีนี้ ที่แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนะวงศ์ กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธาน

สำหรับร้านค้าของโครงการหลวงที่ขายดี 5 อันดับแรก ได้แก่ ผักสลัดแก้ว ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี สลัดคอส และแตงกวาญี่ปุ่น และไฮไลต์สำคัญคือ เลทกุสเบอร์รี่, ผักเคล และสตอร์รี่เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80

พบความหลากหลายของผักผลไม้ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงพร้อมโปรโมชันพิเศษ ได้แล้ววันนี้ที่แม็คโคร ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้.

ส-เล-๓